

*
Số 91 - GM/TU

GIẤY MỜI

Thực hiện Chương trình công tác; Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp báo Khối Dân vận - Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

*** Thành phần kính mời:**

- Thường trực Thành ủy.
- Đại diện lãnh đạo: UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố.
- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy,
- Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố,
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Trưởng Khối Dân vận 9 phường.

*** Thời gian:** ½ ngày, bắt đầu từ **14h00** ngày **25/4/2022 (Thứ Hai)**

*** Địa điểm:** Tại Hội trường Thành ủy.

(Số 02 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà)

*** Chủ trì:** Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian đến dự Hội nghị.

(Lưu ý: Tài liệu gửi kèm theo, kính đề nghị các đại biểu nghiên cứu. Các đại biểu tham dự tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19).

Nơi nhận:

- Như thành phần mời,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Kiệt

**BÁO CÁO**

công tác dân vận quý I năm 2022

I. Tình hình, tâm trạng của Nhân dân

Quý I năm 2022, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhân dân phấn khởi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022), đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì gắn với 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022). Việc chăm lo tết cho người nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn đột xuất trong dịp Tết Nguyên Đán (với 100% hộ gia đình thuộc đối tượng được nhận) và công tác chi trả chế độ hỗ trợ nhân dân theo NQ 68/NQ- CP thực hiện chu đáo, dân chủ công khai đã tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thành phố.

Hoạt động kinh doanh thương mại trong quý I diễn ra khá sôi động, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn; giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng cao so với cuối năm 2021.

Tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định, hoạt động tôn giáo thuận tụy, bà con có đạo chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuy nhiên có hiện tượng một số cơ sở tôn giáo mua thêm đất của các hộ dân liền kề để mở rộng khuôn viên và chuẩn bị xây dựng công trình tôn giáo.

Bên cạnh đó, Nhân dân quan tâm, lo lắng về tình hình dịch bệnh Covid -19 biến chủng mới lây lan nhanh, trong lúc lứa tuổi từ 6 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng nhưng phải đến trường học trực tiếp; dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác có chiều hướng ngày càng gia tăng. Trong lúc thu nhập của cán bộ, công chức và Nhân dân chưa tăng, hiện tượng giá đất ở các địa phương tăng đột biến; giá cả hàng hóa dịch vụ tăng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt... làm cho nhân dân lo lắng, băn khoăn. Còn có hiện tượng một số lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid không được hưởng chế độ, chậm được giải quyết; việc cán bộ có sai phạm chậm có kết luận, thông báo công khai làm nhân dân băn khoăn. Các hộ kinh doanh Karaoke trên địa bàn mong muốn các cấp có thẩm quyền cho phép mở cửa hoạt động trở lại.

II. Kết quả thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị

1. Công tác Dân vận của cấp ủy Đảng

Trong quý I, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đã chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe quán triệt, học tập Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chính đón đảng; Quyết định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều không được làm; chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc người nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn đột xuất trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 2022), đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 2022). Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Đông Hà; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 08/3/2022 về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới*”. Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; tổ chức thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp các ngày lễ trọng, Tết cổ truyền .

2. Công tác dân vận của chính quyền.

Các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp xây dựng chương trình công tác cụ thể của từng đơn vị, địa phương; chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán; triển khai cấp phát hỗ trợ các nguồn tiền, gạo hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo đúng đối tượng. Tập trung triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Thực hiện tốt quy chế phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là thực hiện các chương trình, đề án của thành phố; hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tự nguyện, tự quản ở khu dân cư, tập trung xây dựng chỉnh trang đô thị văn hóa, văn minh. Thực hiện Công điện số 126/CD-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện GPMB năm 2022, trong quý đã thực hiện GPMB được 46 công trình (32 công trình chuyển tiếp và 14 công trình mới). Công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì, lãnh đạo thành phố tiếp

công dân định kỳ vào ngày 15, 25 hàng tháng và tham gia tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng theo lịch của UBND tỉnh, đã tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 66 lượt/68 người/55 vụ việc; tiếp nhận trong kỳ 90 đơn/76 vụ việc và 12 đơn/12 vụ việc chưa có kết quả giải quyết từ các kỳ trước chuyển sang; đến nay đã giải quyết: 20 đơn/18 vụ việc; số đơn, số vụ việc đang giải quyết: 03 đơn/03 vụ việc và 12 đơn/12 vụ việc chưa có kết quả giải quyết từ các kỳ trước chuyển sang; số đơn, số vụ việc chưa giải quyết 61 đơn/55 vụ việc. Công tác thanh tra được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; tiến hành 14 cuộc thanh tra tại 14 đơn vị.

3. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Cấp ủy, BCH các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2022; tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BCA-V05 ngày 17/12/2021 của Bộ Công an “Về đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”; đã tham mưu UBND thành phố Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 16/02/2022 về xây dựng địa bàn không ma túy, không cờ bạc, không tín dụng đen (gọi tắt là Địa bàn 3 không); Công văn số 2728/UBND-CA ngày 20/12/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp Ban Dân vận Thành ủy ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CA-DV ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; Phối hợp UBMTTQ Việt Nam thành phố ban hành Kế hoạch số 303/KH-CA-MTTQ ngày 03/3/2022 về tổ chức phát động phong trào xây dựng địa bàn 3 không, không có ma túy, không cờ bạc, không tín dụng đen; các hoạt động từ thiện, nhân đạo được đảng viên, CBCS, đoàn viên, hội viên phụ nữ Công an thành phố tích cực hưởng ứng tham gia¹. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh². Tổ chức gặp mặt động viên chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác sơ, khám tuyển và giao nhận quân năm 2022; tổ

¹ Hội Phụ nữ Công an thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức Chương trình Áo ấm mùa đông, Bát cháo yêu thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, tổ chức Chương trình san sẻ yêu thương tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Qua đó đã tặng 139 suất cháo và 07 thùng áo quần với trên 200 áo, quần ấm mùa đông tặng cho bệnh nhân nghèo, Tủ áo quần dành cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện tỉnh; tặng 80 suất quà Tết Nguyên Đán cho người già neo đơn, người tàn tật tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

² Trong quý, Công an thành phố đã phối hợp Hội CCB thành phố, Thành đoàn Đông Hà tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 15 trường hợp người mãn hạn tù có nhiều tiến bộ trong tái hòa nhập cộng đồng của mô hình “Giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”; Chỉ đạo Công an phường, Đội nghiệp vụ xây dựng mới 01 mô hình (mô hình Hội viên và gia đình Cựu Chiến binh không có người phạm tội và tệ nạn xã hội ở Chi hội Cựu Chiến binh Khu phố 4, Phường Đông Lễ); Hướng dẫn Ban Điều hành mô hình Gia đình Hội viên CCB khu phố Lập Thạch không có tội phạm và tệ nạn xã hội tổng kết 10 năm hoạt động; Tổ chức thăm hỏi và tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 02 Ban Điều hành mô hình phạt tù tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị tại Chùa Nghĩa An (Đông Thanh) và chùa Lập Thạch (Đông Lễ).

chức hội nghị ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022; phối hợp tổ chức lễ giao, nhận 112 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 29 quân thanh niên nhập ngũ vào ngành công an. Tham mưu UBMT thành phố thăm các gia đình khó khăn có thanh niên nhập ngũ; phối hợp với các ban, ngành địa phương thăm hỏi động viên thanh niên nhập ngũ năm 2022³; thăm các đối tượng chính sách, gia đình có công trong dịp tết nguyên đán⁴.

4. Hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy.

Ban Dân vận Thành ủy chủ động, tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, tích cực bám, nắm tình hình cơ sở trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Xây dựng chương trình công tác và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; ký cam kết thực hiện nhiệm vụ của tập thể Ban Dân vận Thành ủy và người đứng đầu với BTV Thành ủy năm 2022. Tham mưu thực hiện hiện tốt nhiệm vụ của 02 BCĐ (BCĐ QCDC và BCĐ tôn giáo). Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thẩm định nội dung giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022 theo Quyết định số 217-QĐ/TW. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 2022) và 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 2022) gắn với việc thành phố đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố Đông Hà, giai đoạn 2022-2026. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy Đông Hà đồng thời chỉ đạo các TCCS đảng xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham gia ý kiến về nhân sự để thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân Phường Đông Thanh nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đề án nhân sự Hội Chử thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Tham mưu Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới*”. Chỉ đạo Đảng ủy phường lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS; Hội Cựu chiến binh các Phường thành công,

³ 18 gia đình có thanh niên nhập ngũ với số tiền 9.000.000đ; 112 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 với số quà trung bình 1.500.000/1 suất

⁴ Thăm, tặng quà Hội người mù tỉnh, Hội người mù thành phố 2 suất, Trung tâm Mái ấm tình hồng 1 suất, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 03 suất, các thủ trưởng Bộ Chỉ huy nghỉ hưu qua các thời kỳ 13 suất; Ban CHQS 9 phường, 03 đơn vị Ban CHQS Tự vệ trực SSCĐ trong đêm giao thừa mỗi suất trị giá 500.000đ; 500.000đ; hỗ trợ cán bộ cơ quan trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần mỗi đồng chí 400.000đ; trợ cấp khó khăn cho 4 trường hợp với số tiền 600.000đ/người/quý; trợ cấp trẻ mồ côi 1 cháu với số tiền 500.000đ/quý; trợ cấp bệnh hiểm nghèo 03 trường hợp với số tiền 1.490.000 đồng/người/quý

đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Thẩm định nội dung và tham mưu chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS thành phố nhiệm kỳ 2022- 2027.

5. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; phát động và hưởng ứng tham gia các hoạt động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 2022) và 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 2022) gắn với việc thành phố đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì. Tổ chức Hội nghị ký kết thi đua, triển khai nhiệm vụ năm 2022; xây dựng kế hoạch giám sát năm 2022. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường làm nghĩa vụ 2022. Đã phối hợp vận động các nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn tổ chức trao 6.177 suất với tổng số tiền 2.578.902.000 đồng đến tận hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn, đảm bảo 100% người nghèo trên địa bàn thành phố có quà Tết. Tuyên truyền, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; thăm, tặng 18 suất quà, trị giá 9 triệu đồng cho gia đình tân binh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tặng 141 suất quà, tổng trị giá 19.740.000 đồng, cho 141 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao.

- *Hoạt động của UBMT thành phố:* Khảo sát nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết⁵; ban hành Kế hoạch khảo sát nhu cầu và hỗ trợ sinh kế phát triển kinh tế cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68-NQ/CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn tuyên truyền biên giới đất liền và biển đảo năm 2022. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trình độ lý luận, chuyên môn cho 90 cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở với 03 chuyên đề⁶. Tổ chức Hội nghị chuyên đề

⁵ Quý I/2022, MTTQVN các cấp thành phố đã khởi công xây dựng và sửa chữa 18 nhà Đại đoàn kết, tổng số tiền hỗ trợ 660.000.000 đồng (là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng Đông Hà - Quảng Trị). Trong đó, cấp thành phố hỗ trợ xây dựng 10 nhà, tổng trị giá 500.000.000đ, cấp cơ sở hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 08 nhà, tổng trị giá 160.000.000đ (Mặt trận Phường 4 vận động hỗ trợ xây dựng 01 nhà; Mặt trận Phường 5 hỗ trợ sửa chữa 02 nhà; Mặt trận phường Đông Giang vận động đóng góp bắt đèn trang trí tại 6/6 nhà văn hóa khu phố; Mặt trận phường Đông Thanh hỗ trợ sửa chữa 01 nhà, vận động xây dựng tuyến đường hoa trong khu dân cư; Mặt trận phường Đông Lễ vận động xã hội hóa sân bê tông, nhà vệ sinh khu phố Lương An, hỗ trợ sửa chữa 01 nhà; Mặt trận phường Đông Lương hỗ trợ sửa chữa 2 nhà, khởi công 01 nhà).

⁶ Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo. Những vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chung và thành phố Đông Hà nói riêng; An ninh mạng trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn và sử dụng phần mềm Cứu trợ, thiện nguyện tỉnh Quảng Trị.

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai, quán triệt nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022 đến đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở.

- *Hội Cựu chiến binh*: Chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2022-2027) đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022⁷; phối hợp với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế thành phố triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ - CCB về công tác quy hoạch cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp (nhiệm kỳ 2022-2027) đã xây dựng quy hoạch BCH, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo trong gia đình hội viên, bằng các giải pháp tích cực hiệu quả cao⁸; thực hiện chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo của tỉnh và thành phố nhân dịp đón tết cổ truyền Nhâm dần, Hội CCB thành phố và Hội CCB cơ sở đã vận động và phối hợp tặng 268 suất quà, trị giá 128 triệu đồng⁹. Hội CCB cơ sở đã triển khai các công trình, phần việc cụ thể chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà - Quảng Trị (28/4/1972 - 2022) gắn với chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027¹⁰; chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành Hội CCB - Đoàn thanh niên phường Đông Lễ tổ chức Lễ ra quân thực hiện mô hình “Đoạn đường sắt ông cháu cùng chăm” ở khu phố 2.

- *Hội nông dân*: Phối hợp với TTCT thành phố tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho đội ngũ BCH, Chủ tịch Hội và 63 chi hội trưởng ở khu phố. Chỉ đạo Hội Nông dân phường Đông Thanh tổ chức kiện toàn BCH, BTV, và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai đến các hội cơ sở việc phối hợp rà soát đưa thông tin hộ SXNN và thông tin sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Quangtri.Postmart.vn; trong dịp tết nguyên đán, HND Thành phố và phường đã tổ chức thăm tặng quà cho gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn¹¹; các hội cơ sở đã tổ chức các công trình, phần việc thiết thực kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà và tỉnh Quảng Trị¹².

⁷ Trong quý đã tổ chức kiểm tra việc xây dựng và triển khai Nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2022 của các Hội cơ sở; kiểm tra công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Hội CCB cơ sở 9 phường, nhiệm kỳ 2022-2027.

⁸ Hiện nay, hộ nghèo còn 04/2964 hộ, chiếm tỷ lệ :0,13 % ; hộ cận nghèo có 27/2964 hộ, chiếm tỷ lệ 0,91 %, hộ khá và giàu chiếm tỷ lệ 83% (có 6 Hội phường không còn hộ CCB nghèo đó là: Phường 3, Phường 4, Phường 5, Đông Giang, Đông Lễ và Phường Đông Lương).

⁹ cho gia đình chính sách gặp khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo CCB; người mãn hạn tù được Hội CCB giáo dục, giúp đỡ tiến bộ; các đồng chí cán bộ hội qua các thời kỳ và Tổ trưởng các Tổ VV- TK ở các phường

¹⁰ Hội CCB cơ sở đã khởi công xây dựng 2 tuyến đường cây xanh ở Hội phường 4 và Đông Lễ, xây dựng bồn hoa cảnh ở Hội phường 1, trồng cây xanh tại Bia ghi danh liệt sĩ ở Hội phường Đông Thanh.

¹¹ HND Thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình hội viên gặp khó khăn với 50 suất quà (500.000đồng/suất) trị giá 25 triệu đồng. BCH,CB HND phường 22 suất (500.000đồng/suất) trị giá 11 triệu đồng. Các phường tổ chức thăm tặng quà cho hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn 107 suất, tổng trị giá 31.300.000 đồng.

¹² HND Phường Đông Giang, Phường 2 xây dựng tuyến đường hoa Nông dân với số tiền 10 triệu đồng. HND phường 1 xây dựng bồn hoa với trị giá hơn 7 triệu đồng. HND phường Đông Lễ phối hợp với quỹ thiện tâm-tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình bàn giao bò giống cho 02 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 25,5 triệu đồng. HND Phường 5 hỗ trợ 5 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

- *Hội Liên hiệp phụ nữ*: Tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng mạng xã hội đúng cách cho cán bộ hội viên phụ nữ tại phường 1 gồm 110 chị tham gia. Tổ chức thành công buổi giao lưu các CLB “*Thế dực dưỡng sinh*” giữa các cơ sở Hội lần thứ nhất năm 2022 gồm 75 chị đến từ các CLB thế dực dưỡng sinh trên địa bàn thành phố. Ra mắt 15 mô hình thực hiện văn minh đô thị¹³; Hội kết nối với các cơ sở Hội, đơn vị trực thuộc, các cá nhân hỗ trợ cho bà con ở các khu phong tỏa tại huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và huyện Đakrong¹⁴; hưởng ứng chương trình “*Triệu phần quà, san sẻ yêu thương*” đồng thời với tinh thần tương thân, tương ái nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, các cấp Hội phụ nữ cũng đã tặng nhiều phần quà cho các chị cán bộ Hội qua các thời kỳ, chi hội trưởng, tổ trưởng và hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19¹⁵. Chỉ đạo tổ chức và hưởng ứng nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa và mang lại hiệu quả cao: chương trình “*Áo dài trao gửi yêu thương*”, chương trình “*Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và làn nhựa*”, chương trình “*Bát cháo yêu thương*”; hưởng ứng chương trình “*Mẹ đỡ đầu*” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cơ sở Hội và đơn vị trực thuộc đăng ký nhận đỡ đầu đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân đỡ đầu 30 cháu là trẻ mồ côi cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện tốt mô hình thu gom ve chai và mô hình Ngôi nhà xanh; xã hội hóa bắt khẩu hiệu và chân treo cờ tổ quốc tại một số tuyến đường trên địa bàn, trồng mới 01 tuyến đường hoa yêu thương tại Chi hội Phương Gia - Đông Lễ với chiều dài 200m ...

- *Đoàn Thanh niên*: Chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đông Hà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đã phối hợp với Đoàn TN VNPT Đông Hà tổ chức Chương trình Xuân yêu thương trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện “*Chủ nhật đỏ*” do Tỉnh đoàn tổ chức. Tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi Sáng tạo trẻ thành phố Đông

¹³ 11 mô hình “*Tuyến phố an toàn, sáng – xanh – sạch – đẹp*” (Phường 5); 01 mô hình “*Thùng rác xanh, sạch, đẹp, đường văn minh*” (KP Vĩnh Phước – Đông Lương); 20 mô hình “*Ngõ hẻm An toàn – Văn minh – Không rác*” (Phường 1) và 04 mô hình “*Tuyến phố an toàn – Văn minh – Không rác*” (CH1, CH3, CH4 và CH Lương An Đông Lễ) đồng thời trao 145 thùng rác gia đình với tổng số tiền gần 60 triệu đồng (phường 5 và Đông Lương) và 30 lá cờ tổ quốc cho các hộ dân sống trên các tuyến đường tại 4 kiệt (Phường Đông Lễ).

¹⁴ hơn 500 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng, thăm và hỗ trợ 482 suất quà, 185 suất ăn cho các lực lượng trực chốt trong các khu phong tỏa, các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh đang cách ly tại trường tiểu học Đông Thanh, các hộ dân trong khu phong tỏa và các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, mắc bệnh hiểm nghèo và các gia đình bị nhiễm covid với tổng số tiền gần 49 triệu đồng.

¹⁵ Trao 955 suất quà cho các chị cán bộ Hội qua các thời kỳ, chi hội trưởng, tổ trưởng và hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 325 triệu đồng, vận động, quyên góp và trao số tiền hỗ trợ cho 02 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 38 triệu đồng (Phường 2 và Đông Lương). Cựu học viên khóa 45 trường Kỹ thuật quân sự trao 120 áo ấm mới cho 120 chị hội viên phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hà lần thứ IX, phát động phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi Sáng tạo trẻ thành phố Đông Hà lần thứ X, năm 2022. Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố triển khai khảo sát các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển CLB Thanh niên phát triển kinh tế. Điều động ĐVTN tham gia hỗ trợ các điểm tiêm thành phố và điểm test nhanh dịch Covid-19 tại chợ Đông Hà; tổ chức giải bóng đá “Nữ thanh niên thành phố Đông Hà lần thứ I, năm 2022” chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ra mắt Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ người già, người neo đơn, người khuyết tật là F0. Hướng ứng Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới do TW Đoàn phát động, Thành đoàn đã tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, thực hiện công trình Cột điện nở hoa, vệ sinh môi trường, sửa chữa bảng tin...

- *Liên đoàn lao động thành phố*: Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chấp hành các CĐCS đã chủ động tham mưu với các cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Các đơn vị công đoàn có 10 lao động trở lên xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; Ủy ban kiểm tra LĐLĐ thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra đồng cấp công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản công đoàn tại cơ quan LĐLĐ thành phố. Kiểm tra điều lệ và tài chính công đoàn 20 đơn vị CĐCS trực thuộc; Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với các ngành, địa phương nắm tình hình đời sống của CNVC-LĐ, xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm lo Tết cho các đối tượng CNVCLĐ khó khăn. 100% các CĐCS khối Doanh nghiệp đều chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động tại đơn vị¹⁶; LĐLĐ thành phố Đông Hà đã triển khai kế hoạch “Tết sum vầy – xuân bình an” và đã tổ chức Tết Sum vầy năm 2022¹⁷. Xây dựng kế hoạch phát động chương trình “áo dài yêu thương” trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và trao 900 bộ áo dài cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ các CĐCS trực thuộc. Khảo sát 20 đơn vị Doanh nghiệp trên địa bàn để vận động thành lập tổ chức công đoàn.

6. Hoạt động của khối Dân vận các phường

Khối Dân vận các phường đã tham mưu, chỉ đạo hoạt động của các thành viên trong Khối, duy trì chế độ giao ban, trực báo; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đẩy

¹⁶ Mỗi suất quà trị giá 300.000đ. Các CĐCS khối trường học và khối HCSN trung bình từ 3-5 suất quà mỗi suất trị giá 300.000đ cho các đối tượng là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nguồn kinh phí hoạt động của CĐCS. Các đơn vị đều có trích thưởng tết cho cán bộ CNVC-LĐ mức thưởng cao nhất là 64.500.000đ (Công ty TNHH Yên Loan), thấp nhất là 2.000.000đ, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp và trường học trung bình 5.800.000đ, các CĐCS đã động viên CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết cả tinh thần lẫn vật chất.

¹⁷ Đã trao 310 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 700.000đ (bao gồm tiền và quà). Chỉ đạo các CĐCS tổ chức "Tết sum vầy – xuân bình an" cho CNLĐ, có 60 đơn vị phối hợp với BGĐ, ban giám hiệu, thủ trưởng đơn vị tổ chức tết sum vầy-xuân bình an tổng số suất quà trao cho CNLĐ là 2.651 với tổng số tiền 795.300.000đ.

mạnh các phong trào thi đua, hoạt động tự quản ở các khu dân cư, tích cực xây dựng, nhân rộng mô hình “*Dân vận khéo*”, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành công tác GPMB để triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thành phố; thường xuyên bám, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã có 4/9 phường đã tham mưu xây dựng ban hành Quy chế công tác dân vận của HTCT đảm bảo tiến độ, thời gian.

III. Hạn chế, khuyết điểm.

- Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả “*Dân vận khéo*” còn nhiều hạn chế.

- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác GPMB một số trường hợp hiệu quả thấp, để kéo dài.

- Khôi Dân vận một số phường chưa thực hiện công việc, báo cáo thông tin tình hình kịp thời, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy.

IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

1. Nhiệm vụ chung: Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, gắn với chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 2022); 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 2022); 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 2022); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2022). Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ - CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố và Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- *Chính quyền các cấp:* Tiếp tục chỉ đạo thực hiện linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về GPMB để thực hiện các công trình, dự án; xây dựng mô hình “*Dân vận khéo*” trong hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tập trung giải quyết xử lý các vụ việc phức tạp, nổi cộm xảy ra ở cơ sở. Phối hợp với hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà và tỉnh Quảng Trị.

- *Công tác dân vận của LLVT:* Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu. Thực

hiện tốt phong trào thi đua “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tham mưu các đoàn thăm, tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022. Tham mưu Ban Chỉ đạo XDCS kiểm tra kết quả hoạt động XDCS ở các phường. Tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở, giữ vững ANCT –TTATXH trước, trong và sau trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà và tỉnh Quảng Trị.

- *Ban Dân vận Thành ủy*: Thẩm định nội dung và tham mưu chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố; phối hợp chỉ đạo Đại hội Hội chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chỉ đạo tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; tham mưu kế hoạch kiểm tra thực hiện QCDC cơ sở thành phố đợt 1 năm 2022; phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động, các công trình phần việc cụ thể chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 2022), đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì gắn với 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 2022). Chỉ đạo Khối Dân vận phường tham mưu, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở. Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận năm 2022.

- *Mặt trận Tổ quốc thành phố*: Tổ chức trao sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Khảo sát, hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Triển khai giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68-NQ/CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì người nghèo năm 2021, triển khai chương trình năm 2022. Phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5). Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ, ngày 12/02/2020 của UBMTTQVN thành phố về “nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Đông Hà”.

- *Hội Cựu chiến binh*: Triển khai xây dựng công trình chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027 thành phố và kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-2022); chỉ đạo hoàn thành Đại hội Hội CCB cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027; chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong tháng 6 năm 2022 (*Hội CCB tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm*).

- *Đoàn thanh niên thành phố*: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đông Hà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà và tỉnh Quảng Trị. Phối hợp chăm sóc, quản lý học sinh, thanh thiếu nhi trong kỳ nghỉ hè.

- *Hội LHPN thành phố*: Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương (2020-2022); tổ chức hội thi TTV giỏi tìm hiểu Nghị

quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng mô hình mới về thực hiện đô thị thông minh. Đề án nâng cao chất lượng Chi, Tổ hội phụ nữ vững mạnh. Khởi công xây dựng 01 Mái ấm tình thương cho HVPN nghèo công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà.

- *Hội Nông dân*: Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hội thi Nhà nông đua tài Tỉnh Quảng Trị lần thứ V năm 2022; bổ sung quy hoạch cán bộ HND Thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiện toàn BCH HND Thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phối hợp rà soát đưa thông tin hộ SXNN và thông tin sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Quangtri.Postmart.vn. Tiếp tục chỉ đạo các Hội cơ sở tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, mô hình tự quản và mô hình phát triển kinh tế theo định hướng Nông nghiệp đô thị.

- *Liên đoàn lao động*: Hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động "Tháng công nhân" năm 2022; tổ chức giám sát 05 đơn vị có CĐCS trực thuộc. Tiếp tục khảo sát, tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên thành lập CĐCS. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc. Tổ chức giải bóng chuyền nữ CNVCLĐ chào mừng 50 năm ngày giải phóng Đông Hà. Phối hợp với phòng Lao động -Thương binh xã hội thành phố tổ chức kiểm tra một số Doanh nghiệp ngoài Nhà nước về hợp đồng lao động, thang bảng lương, các chế độ Bảo hiểm, ATVSLĐ...

- *Khối Dân vận các phường*: Tăng cường nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng mô hình “*Dân vận khéo*”, nhất là trong các khâu khó, việc khó của hoạt động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng; công tác chi trả chế độ ảnh hưởng Covid -19 cho Nhân dân...Tuyên truyền, vận động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác bầu cử khu phố trưởng nhiệm kỳ 2022-2025. Chỉ đạo việc triển khai, xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Trên đây là Báo cáo công tác dân vận Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Thành ủy,
- HĐND, UBND thành phố,
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội,
- BCH QS, CA thành phố,
- Đảng ủy 9 phường,
- Lưu BDV Thành ủy.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Hương